



# สหกรณ์นครนรินทร์

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

## ศาลจังหวัดนนทบุรี...มีคำสั่งพิพากษากรณีแชร์ลอตเตอรี่แล้ว

อ่านหน้า 2

## สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชี้ชัดมีกรรมการฯขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ

อ่านหน้า 11

“สัมภาษณ์แกนสมาชิก”

เดือนสิงหาคม 2556



### บทบรรณาธิการ

คนตรี จิตตะวิกุล 086-785-5382

### สารบัญ

บทบรรณาธิการ	1
ประธานแถลง	2
คุยกับผู้จัดการ	3
ถามมา ตอบไป	3
รายงานจากห้องประชุม	4
สหกรณ์ฯ ปริญญา	6
ติดตามหนี้สิน หนีประนอบได้	7
บุบนำบุญและชมรมผู้สูงอายุฯ	8
ข่าวจากสมาคมกานาปนกิจฯ	9
เสียจากมิน္ตู่	10
หนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	11
กิจกรรมสหกรณ์ฯ	12

#### สวัสดิ์ศรีต้อนรับท่านสมาชิกทุกท่าน

ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์นครนรินทร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิมล บรรณทอง รองผอ. โรงเรียนวัดไทรใหญ่ กรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 54 ที่ได้รับตำแหน่งใหม่เป็น ผอ.โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อำเภอสองแคว จังหวัดพุมธานี รวมทั้ง ผอ.โรงเรียนสังกัด สพม. 3 อีกหลายท่านที่ได้เคลื่อนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ โดยมิญาติสนิทมิตรสหายที่เคารพนับถือไปรับ-ส่งกันอย่างอบอุ่นก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีความสุขสนุกกับการทำงาน...ครับ

สำหรับความสืบหน้าเกี่ยวกับแชร์ลอตเตอรี่นั้น ขณะนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ให้สหกรณ์ฯเป็นผู้ชนะคดี และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการชุดที่ 54 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ามีกรรมการสหกรณ์ฯในชุดนี้หนึ่งคนมีคุณสมบัติขัดกับข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ให้พิจารณาวินิจฉัยนั้น บัดนี้มีคำตอบที่ชัดเจน โดยสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีชี้ว่ากรรมการท่านนั้นขาดจากการเป็นกรรมการสหกรณ์ฯแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นอันว่ามติของคณะกรรมการชุดที่ 54 ถูกต้องครับ และไม่ใช้ “มติอัยยศ” ตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ประธานแถลง.....ครับ

สำหรับการประชุมผู้แทนสมาชิกที่ได้กำหนดไว้ในเดือนสิงหาคมนี้ สหกรณ์ฯกำลังรวบรวมข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่แก้ไขใหม่ทุกฉบับจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อมอบให้ผู้แทนในวันประชุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ท่านสมาชิกครับ กระผมขอเรียนว่าขณะนี้สหกรณ์ฯได้ดำเนินงานไปในลักษณะการพัฒนา และการแก้ไขปรับปรุงไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ฯมีความเข้มแข็งเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปลอดภัย และขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนให้หมดสิ้นโดยเร็วด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวม จึงขอให้สมาชิกโปรดอย่าหวั่นไหวและเชื่อมั่นข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าสงสัยในเรื่องใดขอให้สอบถามและขอข้อมูลต่อที่สหกรณ์ฯได้ตลอดเวลาครับ...มีสมาชิกบางท่านที่ยังไม่ได้รับวารสารสหกรณ์ฯ ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อจะได้จัดส่งให้ต่อไป และถ้าท่านต้องการอ่านวารสารฉบับเดือนที่ผ่านมาย้อนหลังให้เปิดเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ [www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com) อ่านได้ครับ

สำหรับเนื้อหาในวารสารฉบับนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามขอได้โปรดพิจารณาอ่านตามอัธยาศัยครับ...

สวัสดิ์ศรีครับ



# ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 087-094-5203

**สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน** ขึ้นต้นเส้นทางทหารน้อยนะครับ สำหรับ คอสมันประธานแถลงในฉบับนี้ ระยะเวลาที่เปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝน แล้วมีฝนตกลงมาพอสมควรซึ่งคงมีผลทำให้อากาศที่ร้อนคลายลงบ้างไม่มากนักน้อย ฉะนั้นมีความเคลื่อนไหวในสหกรณ์ฯ ของเราหลายอย่างที่สำคัญ คือ ศาลแห่งจังหวัดนนทบุรี ได้ตัดสินคดีศาลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว และอีกหลายเรื่องราว ความเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้น เริ่มต้นกันเลยนะครับ

ในเรื่องการดำเนินคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดนนทบุรี หมายเลขคดีดำที่ ข.196/2554 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด (โจทก์) กับบริษัทเทวาสิทธิ์ทิမ်เนต จำกัด กับพวกกรมสองคน (จำเลย) ศาลได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ให้จำเลยร่วมกันชำระเงินต้นจำนวน 523 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2554) ก็คงเป็นข่าวดีของสหกรณ์ฯของเราแน่ครับ แต่เท่าที่ผ่านมามีหลายจังหวัดสหกรณ์แต่ละแห่งก็ชนะคดีเหมือนกันหมด แต่บริษัทเทวาสิทธิ์ (จำเลย) ก็ยังไม่ได้ชำระเงินให้กับสหกรณ์ไหนเลยแม้แต่แห่งเดียว เพราะขั้นตอนในการบังคับคดียังมีอีกหลายขั้นตอน ซึ่งถ้าสหกรณ์ฯของเราโชคดีทางจำเลยไม่อุทธรณ์และขอทุเลาคดีและยอมรับคำตัดสินของศาลโดย การชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ฯของเราคดีก็จบ พวกเราชาวสหกรณ์ฯครูนนทบุรีก็กลับมามีสภาพที่มั่นคง และ กียกเลิกการตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ แต่ผมคิดว่าทางจำเลย คงใช้กระบวนการทางกฎหมายที่จะชะลอการจ่ายเงิน ซึ่งถ้า จำเลยมีการดำเนินการตามนั้นทางสหกรณ์ฯก็ได้เตรียมการฟ้อง บังคับคดีและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อรักษาสีห์และผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯต่อไป ก็ขอให้สมาชิกได้ติดตามความ เคลื่อนไหวต่อไปนะครับ เรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องยาวที่ใช้เวลา ค่อนข้างนาน แต่มันคงใกล้จะจบแล้วละครับ เพราะคณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 53-54) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยความรอบคอบรัดกุมโดยยึดความถูกต้อง และผลประโยชน์ ของสมาชิกสหกรณ์ฯเป็นหลักครับ

เรื่องต่อไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงค์คล้ายกับสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯแต่ไม่เหมือนกัน ที่ผ่านมามีการประชุมใหญ่และมี ปัญหาไม่สามารถประชุมใหญ่และจ่ายเงินปันผลได้ ขณะนี้เท่า ที่ทราบปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลงไปแล้ว สหกรณ์เครดิต ยูเนียนคลองจั่นก็ได้ผู้บริหารและทีมงานที่จะเข้ามาบริหารงาน ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นต่อไป ในเรื่องนี้มีสมาชิก สหกรณ์หลายคนถามว่าสหกรณ์ของเราไปเกี่ยวข้องกับจำเลย ไปฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นหรือไม่ ผมเรียนว่ามีครับ โดยไปฝากเมื่อปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 550 ล้านบาท

เพราะในขณะนั้นสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นให้ผลตอบแทน ในรูปของดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันนอกจากเราจะหา รายได้เข้าสหกรณ์ฯแล้ว เรายังต้องระมัดระวังความเสี่ยงใน เรื่องการลงทุนด้วย จากเหตุผลดังกล่าวผมและคณะกรรมการ ชุดที่ผ่านมาได้ดำเนินการขออนุญาตเงินฝากจากสหกรณ์เครดิต ยูเนียนคลองจั่น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นก็ขอยกคืนเงินฝากให้ กับเราทุกเดือนจนในปัจจุบันเรามีเงินฝากคงเหลือที่คลองจั่น 270 ล้านบาท และเมื่อทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น บริหารต่อไปได้ การคืนเงินฝากก็คงดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางสหกรณ์ฯก็ไม่ได้มีเงินนอนใจ ได้พยายามประสานงานและเร่งรัด การคืนเงินฝากกับทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นโดยตลอด

อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่สหกรณ์ฯเพื่อการให้บริการ กับสมาชิกอย่างเป็นระบบ คือทางสหกรณ์ฯได้ดำเนินการนำ ระบบบัตรคิวเข้ามาใช้ในการให้บริการ ซึ่งเหตุผลที่นำระบบ บัตรคิวเข้ามาใช้ ก็คือในบางวันมีสมาชิกเข้ามาติดต่อกับสหกรณ์ฯ ค่อนข้างมากทำให้เกิดความสับสนในการให้บริการ ไม่รู้ว่าใคร มาก่อน มาหลัง และผู้ที่มาใช้บริการก็ไม่รู้ว่าจะต้องคิวตัวเอง เมื่อไร มีการเข้าแถวกันยาว ดังนั้นการนำระบบบัตรคิวเข้ามา ใช้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยสหกรณ์ฯเริ่มทดลอง ใช้ระบบบัตรคิวตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ระบบดังกล่าว อยู่ในช่วงทดลองใช้ ซึ่งถ้าเป็นประโยชน์และสามารถให้บริการ กับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางสหกรณ์ฯก็จะพัฒนาระบบ และตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำระบบบัตรคิวให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสัมมนาผู้แทนสมาชิก ขณะนี้คงได้ข้อยุติแล้วว่าเรา จะสัมมนาผู้แทนสมาชิกภายในจังหวัดนนทบุรี โดยไม่พักค้างคืน สถานที่เราคงใช้ห้องประชุมของโรงเรียนมัธยมที่มีอยู่หลายแห่ง ที่มีความพร้อมและสวยงามไม่แพ้ห้องประชุมตามโรงแรม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและค่าดูแลผมได้ลงนาม ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ล่าช้าเพราะเหตุผลหลายประการ เช่น บางโรงเรียนไม่ส่งผู้แทน สมาชิก บางโรงเรียนผู้แทนที่ส่งมาขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้หลังจาก สหกรณ์ฯได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ในเดือนสิงหาคม เราคงได้มีการสัมมนากันแน่นอนครับ

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้รับหนังสือ จากสมาชิกท่านหนึ่ง คือ **คุณศักดิ์ แววิริยะ** ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการครูภาษาไทยดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบ เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการขอความเป็นธรรมของกรรมการ ท่านหนึ่ง ผมอ่านแล้วมีความเห็นว่าเป็นข้อเขียนที่น่าอ่าน มีเหตุผลและเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯของเรา ซึ่งหนังสือดังกล่าว ก็ได้ถูกโพสต์ลงในเว็บบอร์ดของสหกรณ์ฯ ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไป อ่านได้ใน [www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com) เชิญชวนสมาชิกเข้าไปอ่าน นะครับ ถ้าสุดเกี่ยวกับกรณีคุณสมบัติของนายพงษ์ศักดิ์ คงแยม สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่า นายพงษ์ศักดิ์ คงแยม ขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ตั้งแต่นั้นที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ (16 ก.พ. 56) ดังนั้น นายพงษ์ศักดิ์ คงแยม จึงขาดคุณสมบัติและไม่สามารถเป็นกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ฯได้ (**มีหนังสือของสหกรณ์ฯลงในวารสาร หน้า 11**)

(อ่านต่อหน้า 9)

สวัสดิการสมาชิกทุกท่าน ในเดือนนี้ก็ยังเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ฝนตกชุกในกรุงเทพฯกันด้วยครับ ในวันนี้โรคไข้เลือดออก ระบาดมาก มีจำนวนผู้ป่วยสูงมาก สูงจนน่าตกใจ โปรดช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้สิ้นซาก เพื่อสุขภาพ ของพวกเราและลูกหลานครับ

ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2556 สหกรณ์ได้จัดให้มี โครงการออมทรัพย์รับดอกเบญจโครงการ 2 อัตราดอกเบี้ย นั้นสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ผลตอบแทนสูงขนาดนี้ มีสมาชิกสนใจและโทรเข้ามาสอบถามที่ผมค่อนข้างมาก เพราะคราวที่แล้วโครงการ 1 นำเงินไปฝากไม่ทันเพราะ มาทราบภายหลัง ฉะนั้นสมาชิกอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับ อีกไม่กี่วันโครงการ 2 จะเริ่มแล้ว ท่านจะได้มีโอกาสวางแผน การลงทุนของท่าน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์และผลตอบแทนสูง เป็นการลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ผลตอบแทนน่าจะ เป็นที่พอใจของท่านครับ

ในฉบับที่แล้วผมพูดถึงการสร้าง “วัฒนธรรมการออม” ซึ่งเราจะต้องปลูกฝังให้เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนไปถึงวัยทำงาน เพื่อสร้างนิสัยรักการออม ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการใช้เงิน อย่างมีระบบ สามารถนำไปใช้ในวัยที่จำเป็นได้เพราะทุกครอบครัว จะมีทั้งรายรับรายจ่าย หากใช้มากกว่าหาได้ ถ้าครอบครัวไหน มีเงินออมเก็บไว้ก็สามารถนำเงินออมออกมาใช้ได้เมื่อเกิดมี ความจำเป็น แต่ถ้าไม่มีการออมเงินส่วนต่างก็จะต้องกู้หนี้ยืมสิน มาใช้ หากครอบครัวไหนไม่มีเงินออมก็เท่ากับขาดความมั่นคง ซึ่งการออมของครัวเรือนนั้นต้องมีแบบการออมภาคบังคับและ ภาคสมัครใจ ในสหกรณ์เราการถือหุ้นรายเดือนก็เท่ากับเงิน การออมภาคบังคับ ส่วนเงินฝากนั้นเป็นการออมภาคสมัครใจ ซึ่งสมาชิกควรจะทำการออมทั้งสองประเภท เพราะจะเป็น



**คุยกับผู้จัดการ**  
มานัส บรรจงใหม่  
081-456-2837  
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

การลดภาระหากครอบครัวเกิดความจำเป็นและต้องนำเงินออม มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะเน้นกระตุ้น การใช้จ่ายของประชาชนจนทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นเรื่อยๆ ควรจะต้อง “สร้างวัฒนธรรมการออมให้กับประชาชน” เพราะถือเป็นความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงในระบบ เศรษฐกิจของประเทศเหมือนประเทศญี่ปุ่นที่ประชาชนออมมาก จนรัฐบาลมีเงินมหาศาลออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ต้องกู้ ยืมเงินจากต่างชาติ แค่ว่าออมเงินในประเทศก็ใช้ลงทุนได้ อย่างสบาย หากเราอยากสบายอย่างเขาก็ควรเริ่มที่จะออม ยังไม่มีคำว่า “สาย” ครับ

มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่าน ทราบว่า ท่านได้ทำหนังสือรับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตจนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์ฯเป็นหลักฐานแล้วหรือยัง ถ้ายัง กรุณาติดต่อที่สหกรณ์ฯได้ทุกวันทำการ เพื่อสิทธิประโยชน์ ของท่านและครอบครัว รวมทั้งคนที่อยู่ภายหลัง คนที่ท่านรัก ซึ่งสหกรณ์ฯจะได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกคนได้ทำ “หนังสือรับโอนประโยชน์” พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

- ถาม** สอบถามเรื่องการส่งเงินฝากปณิกของสมาชิกว่าถ้าจะกู้เงิน ในส่วนของสมาคมฝากปณิกได้หรือไม่  
**ตอบ** (1) การส่งเงินฝากปณิกนั้นไม่ทราบว่าคุณครูจะสาออกจาก โรงเรียนหรือออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯครับ ถ้าอยู่ในสองกรณี คุณครูต้องมาติดต่อกับสมาคมฯว่าขณะนี้ได้สาออกจากสหกรณ์ฯ แล้วขอมาชำระใบเสร็จสมาคมฯด้วยตนเอง (2) ส่วนที่ว่าจะกู้เงิน สมาคมฯนั้น ทางสมาคมฯไม่มีนโยบายให้กู้เงินนะครับ
- ถาม** กรณีจะกู้เงินสามัญเพิ่ม เมื่อเป็นสมาชิก 1 ปีแล้ว สามารถกู้เพิ่มได้เท่าไรคะ แล้วถ้าใช้โครงการประกันหนี้ ผู้ค้ำประกัน 2 คน ในวันที่ไปยื่นเอกสารต้องให้ผู้ค้ำประกัน ทั้ง 2 คนไปด้วยหรือไม่คะ (ครูอิตราจาง)  
**ตอบ** สมาชิกสามารถขอกู้ได้ ตามเกณฑ์เงินเดือนแล้วเงินที่กู้จะ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯที่ระบุไว้ ว่า “**ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท**” ในส่วนของคนที่ค้ำประกันไม่ต้องมาด้วย เพียงลงนามในเอกสาร ผู้ค้ำประกันให้เรียบร้อยครับ
- ถาม** พอดีว่าดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 จนถึงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ครบ 6 เดือนแล้วคะ แต่ว่าใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ วงดที่ 6 จะได้สิ้นเดือนมิถุนายน ออกทราบบว่าถ้าจะทำเรื่องกู้สามัญจะทำได้ไหมคะ



**ถามมา ตอบไป**  
ไพฑูริย์ ปิ่นมิ่งกร 081-3359603

- ตอบ** - หากได้รับใบเสร็จค่าหุ้นรายเดือนๆที่ 6 แล้ว สมาชิก สามารถยื่นกู้ได้เลยครับ  
- หากมีความประสงค์จะกู้สามัญ ก็ยื่นเอกสารได้ภายใน วันที่ 10 กรกฎาคม และรับเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ครับ
- ถาม** ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสังกัดของโรงเรียน แต่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และสมาชิกของสมาคมฝากปณิก ต้องการสอบถามว่าหากต้องการ สาออกจากสมาชิกของสมาคมฝากปณิกจะได้หรือไม่ และอยากสอบถาม ในส่วนของเงินที่ได้มีการชำระไปก่อนหน้าในแต่ละเดือนว่าหากสาออก จากสมาชิกของสมาคมฝากปณิกแล้วจะได้รับเงินที่ส่งไปคืนหรือไม่ (แต่ยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ)  
**ตอบ** ในกรณีถ้าสมาชิกประสงค์จะสาออกจากสมาคมฯ สามารถทำได้ และในส่วนของเงินที่ส่งไปแต่ละเดือนถ้าสาออกจะได้รับเงินสงเคราะห์ ส่วนหน้าคืน 200 บาท โดยติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯทราบด้วย



## รายงาน

### จากห้องประชุม

อภิวัฒน์ จอนแจ้ง 091-028-7922

**สวัสดิ์ศรีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพ**

ในเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มีกิจกรรมและเรื่องราวที่สำคัญและน่าสนใจอยู่หลายเรื่อง ผมจะนำเรื่องที่ว่าสำคัญมารายงานให้ท่านสมาชิกได้ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกิดในห้องประชุม

**เรื่องแรก** เป็นเรื่องที่เกิดในห้องประชุมคณะกรรมการรัฐสภาครับ เป็นเรื่องที่ประธานสหกรณ์ฯกับผมได้ไปเข้าร่วมประชุมพร้อมกับสหกรณ์ออมทรัพย์อีกสิบกว่าแห่งที่ประสบปัญหาของการขาดสภาพคล่องทางการเงิน อันสืบเนื่องมาจากกรณีที่น่าเงินไปเล่นแชร์ลอตเตอรี่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานอนุกรรมการฯ **ท่านสุทัศน์ เงินหมื่น** ที่ได้เชิญผู้แทนธนาคารและสหกรณ์ฯ ต่างๆ ที่มีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่สหกรณ์ฯอื่นๆ ได้ พร้อมกับขอขอบพระคุณสถาบันการเงินที่มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สหกรณ์ออมทรัพย์มหิดล สหกรณ์ฯ ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน ที่ได้รับเรื่องไปพิจารณาหาทางช่วยแก้ไขปัญหากับบรรดาสหกรณ์หลายๆ สหกรณ์

**เรื่องที่สอง** เป็นเรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ไปร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ และตรวจสอบระเบียบ กำหนดแนวปฏิบัติต่างๆ ของสหกรณ์ ทั้งระเบียบเก่าและใหม่ ก็เป็นธรรมดาครับของอะไรที่ใช้กันมานานก็ต้องเอามาตรวจสอบปิดฝุ่นปรับปรุงกันใหม่ให้ดูดีและสอดคล้องกับการนำไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯของเราในอนาคตต่อไป จะได้ไม่เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดกันอีก

**เรื่องที่สาม** เป็นเรื่องในห้องประชุมสหกรณ์ เป็นการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 มีนายบัณฑิตย์ กองกุล ประธานสหกรณ์ฯ เป็นประธานที่ประชุม มีคุณศิริพงษ์ ทองนวล ผอ.สำนักส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี คุณเฉลิมรัตน์ กองเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี มาเข้า

ร่วมประชุมด้วย ระหว่างที่การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยปรากฏว่า**คุณพงษ์ศักดิ์ คงแยม** ได้เดินเข้ามาในห้องประชุมแล้วนั่งลงโดยไม่ได้รับเชิญและไม่ได้ขออนุญาตประธานที่ประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงได้แจ้งว่า**คุณพงษ์ศักดิ์** ไม่มีสิทธิเข้าประชุม และในฐานะประธานฯที่ประชุมจึงไม่อนุญาตให้**คุณพงษ์ศักดิ์**เข้ามาในห้องประชุมนี้ และโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 73 ก (1) พร้อมกับให้เหตุผลว่าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่า **คุณพงษ์ศักดิ์** มีคุณสมบัติที่ขัดต่อข้อบังคับสหกรณ์ฯ และเพื่อความถูกต้องจึงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนโดยในระหว่างนี้เรากำลังรอคำตอบข้อหาหรือจากนายทะเบียนสหกรณ์อยู่ ปรากฏว่า**คุณพงษ์ศักดิ์** ได้แสดงอาการไม่พอใจและไม่ยอมรับ ทางประธานฯจึงขอให้คุณศิริพงษ์ฯ ช่วยชี้แจงและขอร้องว่าเพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการดำเนินการด้วยความเรียบร้อย จึงขอร้องให้**คุณพงษ์ศักดิ์**ออกไปจากห้องประชุม **คุณพงษ์ศักดิ์** จึงยอมออกจากห้องประชุมไป เรื่องจึงยุติและดำเนินการประชุมต่อไปได้ด้วยดี

ก่อนหน้านี้ผมเองว่าจะไม่นำเรื่องนี้มาเขียน แต่ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในห้องประชุมเลยต้องนำมารายงานให้ท่านสมาชิกได้ทราบ เพราะผมเองก็ไม่ทราบว่าหลังจากวันนั้น **คุณพงษ์ศักดิ์**จะไปเล่าเรื่องที่ทำให้สหกรณ์ฯเสียหายให้สมาชิกฟังอย่างไรอีก ความจริง**คุณพงษ์ศักดิ์**เป็นครูพลศึกษา น่าจะมีสติมากกว่านี้ และเป็นกรรมการสหกรณ์ฯมาหลายสมัย น่าจะรู้ว่าการทำงานในนามนิติบุคคลนั้นเมื่อเราลงมติในเรื่องอะไรไปนั้นต้องหมายถึงความรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะ เราจะมีส่วนได้ส่วนเสียเล็กน้อยเพียงไหนหรือไม่ มันไม่ได้ทำให้เราพ้นจากความรับผิดชอบไปได้ จิตสำนึกของความรับผิดชอบครับเป็นสิ่งสำคัญ ก็ในเมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญฯลงมติให้แก้ไขข้อบังคับและนายทะเบียนสหกรณ์ก็รับจดทะเบียนข้อบังคับแล้ว เราในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ฯ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนั้น ถ้าเรารับผิดชอบต่อประชุมใหญ่ไม่ได้ ก็คงมีเพียงอย่างเดียวครับ คือลาออกจากการเป็นสมาชิก มันเป็นกฎกติกาของการอยู่ร่วมกันในทุกๆ องค์กรครับ

ในช่วงนี้บ้านเราไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับ บรรยากาศมันไม่ค่อยเอื้อต่อการทำงานสักเท่าไร เดียวร้อนมากๆ เดียวฝนตก เดียวมีพายุลมกระโชกแรง ช่วยดูแลสุขภาพตัวท่านเองให้ดีนะครับ การเดินทางไปไหนมาไหนถ้าใช้ความระมัดระวังกันหน่อยก็ดี สมาชิกของเราหลายคนทั้งๆที่อยู่ที่บ้านก็ไม่อาจจะประสบอุบัติเหตุเลยครับ หกล้ม สุนัขกัด แมวกัด หลายคนมาขอรับสวัสดิ์การที่สหกรณ์ฯ เพราะประสบอุบัติเหตุที่มีการรักษาพยาบาลเกินกว่า 21 วัน ดูรายชื่อกันดีกว่าว่ามีใคร

(ต่อหน้า 5)

(ต่อจากหน้า 4)

กันบ้าง อย่าลืมนะครับถ้ารู้จักก็โทร.หากัน ให้กำลังใจกันนะจะได้อายุยืนยาวอยู่ไปนานๆ สะสมหุ้นไว้เยอะๆ ลูกหลานจะได้สบาย  
สมาชิกประสบอุบัติเหตุ จำนวน 9 ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบสหกรณ์ ฯ รายละเอียด จำนวน 3,000 บาท

ที่	ทะเบียน	ชื่อ-นามสกุล	โรงเรียน/หน่วยงาน	ประสบอุบัติเหตุ
1.	11103	นางสิริลักษณ์ แพรพรม	ร.ร.ประชารัฐบำรุง	สุนัขกัดที่ขาขวา ต้องรักษาแผลและฉีดวัคซีน
2.	7011	นางรัชนิศ เขียนงาม	ร.ร.ปากเกร็ด	ล้มข้อมือซ้ายหัก
3.	10158	นางปราณี ออบเทศ	ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ฯ	ล้ม กระดูกนิ้วนางมือซ้ายหัก
4.	4328	นางยุพิน ปิลันธนะเศรษฐ	บ้านาญ เขต 1	ล้ม เอ็นข้อมือซ้ายหัก
5.	12875	นายถนอม สุวรรณโชติ	ร.ร.บดินทร เดชา ฯ	จักรยานยนต์ล้ม
6.	2172	นางรสนิน สถาปัตยานนท์	บ้านาญ เขต 1	สุนัขกัดที่ขาต้องรักษาแผลและฉีดวัคซีน
7.	3318	นางอังคณา นิธิรักษ์	..	สุนัขกัดที่เอ็นร้อยหวาย ต้องรักษาแผลและฉีดวัคซีน
8.	11499	น.ส.อริสรา ไทยทองคำ	..	ล้ม หน้าอกกระแทกเหล็ก
9.	3367	นายประสาร สุขมะโน	บ้านาญ เทศบาล	ล้ม เส้นเลือดในสมองแตก

(ต่อจากหน้า 10)

เอกสารรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2554

**ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไข**

**1) การดำเนินการธุรกิจที่ผิดหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ**

**ข้อเท็จจริง**

ตามที่สหกรณ์ฯได้ดำเนินการธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทเทวาสิทธิ พินเนต จำกัด โดยไม่มีการซื้อขายสลากกันจริง แต่เป็นลักษณะการนำเงินของสหกรณ์ฯไปลงทุน ซึ่งสหกรณ์ฯได้ชำระเงินล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินการในเดือนเมษายน 2554 รวมทั้งสิ้น 136,400,000 บาท

**ประเด็นปัญหา**

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการผิดวัตถุประสงค์และหลักการของสหกรณ์ฯพร้อมทั้งเป็นการดำเนินการธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีความโปร่งใสนั่นคง

**ข้อเสนอแนะ**

1. ยกเลิกการดำเนินการธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. ดำเนินการคืนเงินเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดให้แก่สหกรณ์ฯ

กรณีนี้คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯเห็นร่วมกันว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯอย่างชัดเจนและมีความเสี่ยงสูง จึงรายงานการดำเนินการดังกล่าวให้นายทะเบียนฯทราบและดำเนินการอีกทางหนึ่งด้วย

**2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ผิดข้อบังคับของสหกรณ์ฯ**

**ข้อเท็จจริง**

สหกรณ์ฯดำเนินการจัดซื้อที่ดินและชำระค่าที่ดิน วันที่ 7 เมษายน 2554 จำนวนเงิน 29,025,000.00 บาท และวันที่ 22 เมษายน 2554 จำนวนเงิน 147,738,200.00 บาท

**ประเด็นปัญหา**

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่ผ่านการอนุมัติเงินงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

**ข้อเสนอแนะ**

ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อุปการตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 71 (7)

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือด้วยดีในการตรวจสอบครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



(นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง)

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด



# สิทธิประโยชน์

086-733-0355

## -อ่านแล้วรวย-

เมื่อมีคนให้พรคนส่วนใหญ่มักจะพอใจในคำอวยพรที่ว่า **“ขอให้รวย รวย”** แม้แต่พระบางวัดออกเหรียญที่ระลึก ยังมีรุ่นรวยไม่เลิกหรือมีคำว่ารวยเป็นของแถมลงท้ายเสมอ

แล้วรวยที่พวกเราทุกคนปรารถนาแค่นั้นจริงจะพอหรือมีแค่นั้นจริงจะพอ ถ้าจะตอบกันจริงๆก็คงไม่ยาก แต่จะว่าง่ายเสียทีเดียวก็คงไม่ใช่ ความพอของแต่ละคนพอไม่เหมือนกัน บางคนบอกว่ามีสัก 1 ล้านก็พอแล้ว ท่านเชื่อไหมว่ามี 1 ล้านเข้าจริงๆกลับบอกว่ามันยังไม่พอนั้นน้อยเกินไปขออีก 10 ล้านพอแน่ ถ้ามี 10 ล้านจริงๆท่านว่าพอไหม เขาก็คงตอบว่าไม่พออยู่ดี คำว่าพอจริงๆแล้ว**ถ้าเราพอมันก็จะพอทันทีง่ายไหม**

มีอยู่วันหนึ่ง ผมเดินไปที่โรงครัว เห็นแม่ครัวคุยกันอย่างมีความสุข ต่างถาดหลุม ต่างจานไป ดูแล้วยินดีในความสุขของเขาด้วย ผมเลยถามแม่ครัวเหล่านั้นว่า ทำไมมีความสุขจัง ท่านรู้ไหมเขาตอบผมว่าอย่างไร เขาพูดว่าทำไมคิดว่าเขาจะมีความสุขล่ะ มีงานทำ มีเงินใช้แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ผมนึกย้อนไปอีกว่าคนบางคนมีเงินเดือนหรือรายได้สูงเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ทำไมยังหาความสุขไม่ได้ ตกเย็นกลับบ้านในระหว่างทางที่ผมขับรถอยู่ก็เห็นคนขับรถซาเล้งพ่วงข้างแบบรถกระบะมีลูกนั่งบนตักกรรยาคุยกันอย่างมีความสุข ผมก็กลับมาคิดทำนองเดียวกับแม่ครัวอีกจะต่างกันก็ตรงที่ลงไปตามเขาไม่ได้ ความสุขอันแท้จริงมีได้อยู่ที่รวยได้ แต่มันอยู่ที่ใจต่างหาก

หลายคนยังอยากมีวัตถุสิ่งของที่เกิดความจำเป็นมาบำบัดความอยากของตน อยากซื้อรถยนต์คันใหม่ทุกๆที่ทุกวันนี้ก็มีแล้ว ผมเข้าใจ... เพราะผมก็มีอาการอย่างนี้เหมือนกัน ถ้าหยุดคิดหรือตั้งใจสักหนึ่งก็จะเข้าใจว่า **“เรามีความจำเป็นต่อความต้องการนั้นมากน้อยเพียงใด”** ไม่ว่าใคร ไม่ว่าจะแม่ครัวหรือคนขับซาเล้ง หากมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดความอยากมีอยากได้ของคนก็จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ส่งผลทำให้ต้องตะเกียกตะกายทุกอย่างเพื่อเงินจนลืมว่าความสุขนั้นมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร

ในทางตรงกันข้าม มีอีกหลายคนที่พอใจกับชีวิตของตนรู้จัก**พอเพียง** คนเหล่านี้ย่อมหาความสุขโดยง่าย พอเคยสอนผมอยู่เสมอว่า **ทำชีวิตให้มีความสุขทุกขณะของชีวิต**

ไม่จำเป็นว่าต้องรอให้เกษียณก่อนจึงจะมีความสุข ในความหมายคือ ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดก็ให้ทำอย่างมีความสุข ดังนั้นชีวิตของเราทุกนาทีต้องมีความสุขทั้งชีวิต ผมก็นึกฆ่าตัวเองเหมือนกันว่ารู้แล้วทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง นึกอีกที่รู้ก็ยิ่งดีกว่าไม่รู้อย่างน้อยก็เอาไว้เตือนสติเมื่อจำเป็น

ความสุขจากการสนองความอยากจน (จากการที่คิดว่าจน) ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างนี้ยังนำขมที่เอาความกลัวมาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความพยายามที่จะทำให้พ้นความจนในทำนองเดียวกันหากคำว่าไม่รู้จักพออยู่เสมอไปก็ย่อมสร้างทุกข์ใจให้กับตนเช่นเดียวกัน

การวางแผนชีวิตที่ดีเสมือนนักเดินป่าที่มีแผนที่และเข็มทิศมักเดินทางไม่หลงทาง หากคนเราขาดการวางแผนชีวิตก็คงไม่แตกต่างกับนักเดินป่าที่ไร้แผนที่และเข็มทิศย่อมไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร การวางแผนของชาวตะวันตกมักวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต กำหนดความต้องการบนพื้นฐานของคำว่าพอ
2. ดูหรือสำรวจตนว่าขณะนี้มียูอยู่เท่าไร อย่างไร เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอต้องหาเพิ่มเท่าไรที่จะพอกับความต้องการจำเป็นพื้นฐาน
3. วางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ ตกตึกของวันต่อมามแม่บ้านและคนขับรถซาเล้งเข้าฝันผมว่า คนรวย รวยแค่นั้นก็ไม่พอ ตราบใดที่เรายังยอมให้ความอยากและตัณหาเป็นตัวตั้งขึ้นมาแนวทางการดำเนินชีวิตตกใจตื่น แล้วเราละ จนหรือรวยพร้อมกับนับเหรียญในกระเป๋าสตางค์

### ความสุขจากความพอเพียง

**“ชกกับ โปตกีโปกน โปงอโธ  
คนเราอดตายหากถ้าไม่จับโปงน”  
ถ้าใครจำได้ นี่คือคำพูดของ ปู่ยืน แก้วกบ  
เผ่ากระบองแห่งสุมน้ำเพชรบุรี  
ปู่ยืนมีความสุขถึงนวาร:สุดท้ายของชีวิต**

สวัสดิ์ศรีรับ  
ปัญญา เนื่องฤทธิ์



## “อินทขันธ์ ทูทซ์โลก (อินทขันธ์ ทูทซ์โลก) การเป็นหนี้เป็นทูกษ์โยโลก”

วัน “วิสาขบูชา” ที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนหรือชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ผู้นำเอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดา (ผู้ประกาศคำสอนของศาสนา) ผู้ทรงอยู่เหนือโลก มาใช้เป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญ พระผู้รู้แจ้งโลก (โลกะวิทู) คือ รู้สุข รู้ทุกข์ของมนุษยโลก ผู้ที่ยังต้องข้องเกี่ยวอยู่กับโลก ท่านทรงแสดงธรรมว่าด้วย “โลกธรรม 8” ผู้อยู่ในโลกยังข้องติดอยู่ในทางโลกย่อมตกอยู่ในโลกธรรม 8 ประการ คือ มีสุข มีทุกข์, มีสรรเสริญ มีนิินหา, มีลาภ มีเสื่อมลาภ, และมียศ มีเสื่อมยศ, มีที่ยินดี 4 และไม่น่ายินดี 4 รวมเป็น 8 ประการ

เรา ท่าน ทั้งหลาย ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชน (คนมีกิเลสหนา) ย่อมไม่พ้นไปจากโลกธรรม 8 ประการนี้ มันเป็นธรรมดาของโลก ผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งโลก ตกอยู่ในวัฏสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) ธรรมที่นำยินดีปุถุชนทุกคนปรารถนาต้องการ (สุข สรรเสริญ ลาภ ยศ) ธรรมที่ไม่น่ายินดี (ทุกข์ นิินหา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ) ก็เป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตนกับบุคคลอันอุปาทานเข้าไปตั้งมั่นว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของตน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครหนีพ้น จะต้องประสบ จะต้องพบต้องเจอ หมุนเวียนสลับกันไป จะให้สุขอย่างเดียวย่อมยากที่จะได้ จะมีแต่ลาภไม่ต้องการเสียลาภก็ไม่ได้ จะอยากได้ยินแต่คำสรรเสริญ ยินยอมไม่ยากได้ยินคำติฉินนินทา ก็ย่อมไม่มี จะยินยงคงยศศักดิ์ตลอดไปก็ทำได้ วันหนึ่งก็ต้องหมดยศเสื่อมยศ

ฉะนั้นเรา ท่านทั้งหลายพึงศึกษาธรรมน้อมนำจิตของตนให้เข้าถึงธรรม รู้แจ้งในธรรม เราจึงจะดำรงตนอยู่ในโลกนี้อย่างมีทุกข์น้อย แต่จะให้หมดทุกข์เลยนะไม่ได้

“การเป็นหนี้ เป็นทูกษ์โยโลก” ก็หมายถึงผู้ที่อยู่ในโลก ยังต้องกิน ต้องใช้ ต้องเสพฯฯ ต้องข้องแวะกับบุคคลอื่นในโลกจะเป็นญาติหรือมิใช่ญาติที่ดี ย่อมมีเหตุเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องก่อหนี้ไม่เว้นแต่ละคน ผมเองในชีวิตก็ก่อหนี้ 3 ครั้ง หนี้เล็กๆไม่ หนี้ใหญ่ๆทำ อย่างสโตนแกนสินค้าชนิดหนึ่ง

ครั้งแรก เพิ่งบรรจรับราชการ จะแต่งงานมีครอบครัว ก็กู้ธนาคารซื้อเรือนหอ กัดฟันผ่อนส่งหมดภายในกำหนด 3 ปี ก็ได้บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เนื้อที่ 53 ตารางวา มา 1 หลัง



## ติดตามหนี้สิน หนี้ผ่อนนมได้

จรัส ดันดีพิบูลย์ 081-428-7552

**ครั้งที่สอง** กู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อต่อเติมบ้านเพิ่มจำนวนห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ฯลฯ เพื่อรองรับการแยกห้องนอนของลูกสาวลูกชายเมื่อเขาโตขึ้นต้องการห้องเป็นส่วนตัว ผมก็พลอยมีห้องพระไปด้วย

**ครั้งที่สาม** กู้สหกรณ์ฯเพื่อซื้อทาวเฮาส์ 2 ชั้น กี่ราคาหลักล้าน เพื่อรองรับการแยกตัวมีครอบครัวของลูกๆ ในอนาคต หนี้ที่ก่อแต่ละครั้งผมและภรรยาวางแผนผ่อนส่งและรับผิดชอบกันในแต่ละส่วน ใครจะส่งบ้าน ใครจะส่งลูกเรียน ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นร่วมด้วยช่วยกัน หนี้ครั้งสุดท้ายมีเวลาผ่อนส่งภายใน 10 ปี ต้องหมดก่อนเกษียณราชการ

ลูกคนที่ 2 พอดีเรียนจบปริญญาตรีในปีที่พ่อแม่เกษียณอายุทั้งคู่ ชีวิตหลังเกษียณราชการขออยู่อย่างพอเพียงด้วยเงินบำนาญตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า ระหว่างผ่อนส่งหนึ่งดการเที่ยวเตร่ การดื่มกินอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ข้องแวะอบายมุขทั้งหลาย “รับผิดชอบต่อหนี้ที่ก่อ” การยึดหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท่านจะเป็นหนี้แต่ไม่เป็นทูกษ์น่ะครับ เวลานี้ลูกผมทั้ง 2 คน มีงานทำหมดแล้ว คนโตกำลังเรียน ป.โทหลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล คนเล็กกำหนดเรียน ป.โทในปีหน้า กำลังเก็บเงินเพื่อเรียนต่อ ผมขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านที่ความรับผิดชอบหนี้ที่ต่อครอบครัวน่ะครับ

### รายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือนเมษายน 2556

- ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเมือง	จำนวน	83	ราย
ได้รับชำระหนี้จำนวน		942,902.50	บาท
- ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่	จำนวน	95	ราย
ได้รับชำระหนี้จำนวน		1,302,950.25	บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้จำนวน 2,245,852.75 บาท			

### สรุปในการติดตามหนี้สิน

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม	2556
ติดตามหนี้ได้จำนวน	9,273,215.25 บาท
เดือนเมษายน 2556	
ติดตามหนี้ได้จำนวน	2,245,852.75 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้จำนวน	11,519,068.00 บาท



# มุมมองบ้านอายุ และ ชมรมผู้สูงอายุ

สม จงถาวร 086-787-5557

**ติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้**

เรียน เลขที่การกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม  
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 โทร. 02-636-1000

## กบข. ส้มสลาย 2494 กรองเมือง

**สวัสดิการที่น้อง** ฉบับนี้เรามาคุยกันถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่องให้สมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้ทุกคน ทั้งที่เป็นข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบำนาญ

**ข้าราชการปัจจุบัน** (แจ้งความประสงค์)

- วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
- แจ้งที่หน่วยราชการต้นสังกัด

**วันที่จะได้รับเงินคืนจาก กบข.**

- วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

**เงินที่จะได้รับคืนจาก กบข.**

1. เงินสะสมและผลประโยชน์
2. เงินสะสมส่วนเพิ่มและผลประโยชน์ (ถ้ามี)

**กรณีส่วนต่าง "ผู้รับบำนาญ" ต้องคืน**

- ผู้รับบำนาญต้องคืนเงินทั้งหมดภายใน  
วันที่ 30 มิถุนายน 2557

**ข้าราชการบำนาญ** (แจ้งความประสงค์)

- วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับ  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
- แจ้งที่หน่วยราชการต้นสังกัด

**การรับบำนาญ พ.ศ. 2494**

- จะได้รับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ  
30 กันยายน 2557

**เงินที่ต้องคืนราชการ**

- ผลต่างสูตรบำนาญกับเงิน กบข. ยกเว้นเงิน  
สะสม ด้วยวิธีหักลบกลับกัน

**กรณีส่วนต่างที่ "รัฐ" ต้องคืน**

- จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
กระทรวงการคลัง กำหนด (รอดู...)

**ข้อมูลที่ต้องใช้คิดหาส่วนต่างที่จะคืนเงิน กบข.**

1. วันที่เริ่มเข้ารับราชการ
2. วันที่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
3. เงินเดือนครั้งสุดท้ายที่ได้รับเท่าใด
4. รับบำนาญ กบข. เดือนแรกเท่าใด
5. ได้รับการจ่ายเงินสมาชิกของ กบข. มาทั้งหมดเท่าใด

**การคำนวณตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 ดังนี้**

**เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ**

50

ตัวอย่าง สมมุติ นาย ก. รับราชการ 1 ก.ย. 2512 เกษียณ 30 ก.ย. 2548 รวม 37 ปี เงินเดือนสุดท้าย 30,710 บาท รับบำนาญเดือนละ 19,650 บาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2548 ได้รับเงิน กบข. มาทั้งหมด 550,335 บาท

รายการ	ผลต่าง			ระยะเวลา			จำนวนเงินเพิ่ม	
	กม.2494	กบข.	(เพิ่ม)	ตั้งแต่	ถึง	รวมเดือน	เงินเพิ่ม ระยะเวลา	จำนวนเงิน
บำนาญปกติ	22,725.-	19,650.-	3,075.-	1 ต.ค.48	30 ก.ย.57	108	3,075x108	332,100.-

ได้รับเงิน กบข. ทั้งสิ้น 550,335 บาท (ต้องขอจาก กบข.)  
 หัก เงินสะสม เงินผลประโยชน์ 97,795 บาท (ต้องขอจาก กบข.)  
**ต้องคืน กบข. 452,540 บาท** **เงินที่จะได้เพิ่มอีกบำเหน็จตกทอด**  
 หักลบกลับให้ กบข. 452,540 บาท  
 เลือกรับการบำนาญ พ.ศ. 2494 ได้ 332,100 บาท ผลต่างเพิ่ม 3,075x30 เท่า  
 ต้องคืน กบข. 120,440 บาท - 92,250 บาท

**การประมาณการนี้ยังไม่รวมเงินที่รัฐเพิ่มให้ข้าราชการบำนาญอีก 4 ครั้ง**

1. วันที่ 1 เมษายน 2547 = 3%
2. วันที่ 1 ตุลาคม 2548 = 5%
3. วันที่ 1 ตุลาคม 2550 = 4%
4. วันที่ 1 เมษายน 2554 = 5%

สุดท้าย สำหรับสมาชิกที่เพิ่งเกษียณมา 3 ปี 5 ปี โปรดทบทวนและไตร่ตรองให้รอบคอบถึง  
 การมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปด้วย สมาชิกท่านใดสนใจ 086-787-5557 ได้ตลอดเวลา

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันอ่านวารสารสหกรณ์ โดยเฉพาะฉบับเดือนมิถุนายนนี้ที่มีเรื่องสำคัญ  
 มากมาย ขอขอบคุณ คุณวิไล จินตปัญญา ที่ได้ให้คำเสนอแนะ ขอขอบคุณ คุณวราภา มาประชา ที่ได้หาเอกสารให้  
 ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรด "ความถูกต้อง 100% ไร้หรือกรรมผิดอีกกลางกำหนด" จะนำเสนอฉบับต่อไป

**ขั้นเห็นข้อความนี้  
 ก็ขอให้รู้ว่า..  
 ดิดฮอดเจ้าหลายหลาย**

สวัสดิการ







## เสียงจากเงินกู้

เสมอ ทองดอนอ่อน 081-770-6053

นี่ก็เป็นฉบับที่ 10 แล้ว ได้มีสมาชิกโทรเข้ามาแนะนำให้ดูในเว็บไซต์เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ที่เว็บแฮร์ลอตเตอร์ของเราควรลงในเว็บไซต์ให้สมาชิกได้รับรู้บ้างและรวมถึงสมาชิกสหกรณ์อื่นๆด้วย เพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์ไว้ป้องกันตัวเอง บางท่านก็ให้กำลังใจว่าอย่าเครียด ท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับสมาชิกจะเครียดไปทำไม ผมและสมาชิกหลายๆท่านคอยให้กำลังใจท่านอยู่เบื้องหลัง

ก่อนที่จะเดินทางตามรอยแฮร์ลอตเตอร์ต่อก็ต้องขอตอบข้อสงสัยของสมาชิกสักนิดเกี่ยวกับการกู้เงินกระแสรายวัน กว. ATM สมาชิกมียอดกู้ที่หน้าตู้ ATM จำนวน 100,000 บาท แต่พอกดปุ่มปรากฏว่า **“ยอดเงินในบัญชีไม่พอจ่าย”** ท่านสมาชิกครับผมขอชี้แจงดังนี้

1. การกู้เงินกว. ATM **จะกู้ได้สูงสุดตามยอดเงินหุ้นที่ท่านมีอยู่**ถึงแม้ท่านมีหุ้นถึง 400,000 บาท แต่ท่านขอกู้ไว้ 100,000 บาท ท่านก็สามารถกดได้แค่ 100,000 บาท เท่านั้นนะครับ

2. **จะต้องดูเงินเดือนคงเหลือด้วย**ว่าเหลือเท่าไรจะกด ATM ได้เท่าไร (จะมีตารางเปรียบเทียบเงินคงเหลือให้ดู) ถ้าสงสัยให้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกทางสหกรณ์ฯจะออนไลน์กับธนาคารกรุงศรีฯ

เอาละ เรามาเข้าสู่เรื่องราวของแฮร์ลอตเตอร์ต่อสืบเนื่องจากฉบับที่แล้วนำแปลกใจใหม่ จดจำนองในวันที่ 4 มกราคม 2555 แต่ใบประเมินราคาที่ดินออกวันที่ 6 มกราคม 2555 อันที่จริงแล้วหนังสือประเมินราคาที่ดิน ฉบับที่ 1 ถว. 26 ธันวาคม 2554 ส่งถึงสหกรณ์ฯ วันที่ 2 มกราคม 2555 แต่เกิดการผิดพลาด

ตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ได้ตีกลับมาให้ทำใหม่ จึงมีหนังสือประเมินราคาที่ดินฉบับที่ 2 เกิดขึ้น ถว. 6 มกราคม 2555 แต่ถึงขณะนั้นการจดจำนองก็ได้ทำการจดจำนองไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ในวันจดจำนองรู้ได้อย่างไรว่าที่ดินมีราคา 504 ล้านบาท (จริงๆแค่ 43 ล้านบาท) ทำให้ผู้เขียนสงสัยว่าในวันที่ 4 มกราคม 2555 มีการจดจำนองจริงหรือไม่ ที่ดินอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จะยอมจดจำนองให้หรือถ้ายังไม่มีใบประเมินราคาที่ดินมาประกอบการจดจำนอง เพื่อให้หายข้อสงสัยทางสหกรณ์ฯ อาจจะต้องทำหนังสือไปปรึกษาที่ที่ดินอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ว่ามีการจดจำนองจริง หรือไม่อีกครึ่ง ถ้าย้อนกลับไปเมื่อฉบับที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ทางที่ดินอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้ตอบทางสหกรณ์ฯ ออมทรัพย์ครุฑนทบุรีมาว่าไม่มีหนังสือประเมินราคาที่ดินต้นฉบับอยู่ที่ที่ดินอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน แล้วกรรมการชุดที่ 52 ซึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯเอาใบราคาประเมินที่ดินที่ไหนมาประกอบการจดจำนอง

ทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามารวมย้อนไปถึงฉบับที่แล้วด้วยจะไม่เกิดขึ้น**ถ้าไม่มีกิเลสตัณหา ความโลภมาก** (ทำไมถึงบอกว่าเกิดขึ้นเพราะกิเลสความโลภ ฉบับหน้าจะลงเอกสารและวิธีการบ่งบอกไปในทางที่ไม่สู้ดีให้ท่านสมาชิกเห็นว่าเพราะอะไร)

**ท่านสมาชิกที่เคารพครับ ขนาดผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ครุฑนทบุรี นำโดย ผอ.อภิวัฒน์ จอนแจ้ง พร้อมคณะหวังดี คัดค้าน แต่คณะกรรมการชุดที่ 52 หาเชื้อไม่ยั้งดันทุรัง ดึงเอกสารที่แนบให้ท่านดูต่อไปนี้เป็นเอกสารรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 (อ่านรายละเอียดหน้า 5) ฉบับนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับค่อยติดตามอะไรที่เด็ดๆ ในฉบับที่ 11 ต่อไป**

สวัสดิ์ครับ



# กิจกรรม สหกรณ์ฯ

ผ่านประจำสัมพันธ์ 02-969-8201-2, 02-5254270-2



**บริการในห้วงสหกรณ์ฯ  
ระดมบัตรคิว**



**บุตรสมาชิกรับทุนการศึกษา 442 ทุน เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 56**

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครนที จำกัด  
ชุดที่ 54 ปี 2556

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์นครนที จำกัด
บรรณารักษ์	นายบัณฑิต กอกลู, นายมาลี บรรจภิเม
กองบรรณาธิการ	นายตติย์ จิตะวิกุล
	นายเทศน์ แสนชีวาม
	นายเสมอ ทอทองอ่อน
	นายสม จงดาว
	นายชิวัน บุณยาน
	นายวันชัย ศรีเที
	นายวิสิษฐ์ ทับคล้าย
	นายปัญญา เกื้อฤทธิ์
	นายวิมาดา กาวาคี
	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายจรัส สัมเลิศบุลย์
	นายวิมล บรรณะทอง
	นายวราวุธ สุตา ทิมอุษะเกียรติ

ชุดที่ 54 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2566  
www.ntbcoop.com

## ตีทรรศน์นครนที

นามผู้รับ

ไม่ถึงเมื่อผู้รับทุกแห่งคืน  
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครนที เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนวิเศษ ต.บางกระพ้อ อ.เมือง จ.นครนที 11000  
โทร. 0 2525 4270-5, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com